

## **BÁO CÁO**

### **Thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về Đề án Ứng dụng Công nghệ thông tin, chuyển đổi số huyện Duy Xuyên giai đoạn 2022 - 2025**

Qua thẩm tra Đề án của UBND huyện về Ứng dụng Công nghệ thông tin, chuyển đổi số huyện Duy Xuyên giai đoạn 2022-2025 và dự thảo Nghị quyết, Ban KT-XH kính báo cáo HĐND huyện một số nội dung sau:

#### **1. Về thẩm quyền ban hành Nghị quyết**

Dự thảo Nghị quyết đã dựa trên các căn cứ pháp lý, đảm bảo tính hợp pháp; việc ban hành Nghị quyết đúng thẩm quyền của HĐND huyện.

#### **2. Sự cần thiết thông qua Đề án**

Những năm qua, huyện Duy Xuyên cùng với cả tỉnh và cả nước đã triển khai thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số (CNTT, CDS) theo chủ trương của cấp trên và đã mang lại kết quả bước đầu. Để công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số tiếp tục được triển khai rộng rãi trên nhiều lĩnh vực, nâng cao hiệu quả làm việc trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần quan trọng vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và cho cả giai đoạn 2022-2025 và để triển khai thực hiện Chương trình số 08-CTr/HU ngày 14/7/2021 của BTV Huyện ủy về “Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Duy Xuyên”. UBND huyện xây dựng Đề án Ứng dụng Công nghệ thông tin, chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025 để trình HĐND huyện thông qua, đồng thời tham mưu HĐND ban hành Nghị quyết để triển khai thực hiện là cần thiết.

#### **3. Về nội dung Đề án**

Ban Kinh tế - Xã hội nhận thấy việc xây dựng Đề án được thực hiện chặt chẽ, kịp thời nắm bắt các chủ trương, ý kiến chỉ đạo của cấp trên để đưa vào nội dung, Đề án cũng đã được UBMTTQVN huyện tổ chức phân biện, phần lớn các ý kiến thống nhất, bên cạnh đó cơ quan soạn thảo đã tiếp thu các ý kiến góp ý về mặt chuyên ngành và có sự lựa chọn để tiếp thu những nội dung phù hợp để hoàn thiện bản thảo Đề án. Đã bổ sung theo góp ý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam với các nội dung thuộc về phần căn cứ pháp lý, về các nội dung khác như cập nhật thông tin trên công nghệ thông tin điện tử; triển khai phần mềm chấm điểm thi đua cuối năm; ... Đồng thời, tiếp thu ý kiến góp ý của Viễn thông Quảng Nam về bổ sung dự án “*Triển khai hệ thống Camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo bao gồm hệ thống máy chủ, phần mềm và các thiết bị Camera có khả năng nhận diện khuôn mặt, biển số xe vi phạm giao thông*”.

Đề án gồm có 03 phần, phần thứ nhất thể hiện nội dung về sự cần thiết và những căn cứ pháp lý để xây dựng Đề án. Phần thứ hai nêu lên thực trạng phát triển ứng dụng CNTT, CDS của huyện thời gian qua, qua đó ngoài công tác chỉ đạo điều hành, đã thống kê hạ tầng kỹ thuật, hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan, ban ngành của huyện, các địa phương, đồng thời đánh giá hiện trạng, phân tích những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện các ứng dụng công nghệ thông tin. Điểm nổi bật là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, trong hoạt động nội bộ cơ quan, ... đã mang lại kết quả quan trọng. Đồng thời, đánh giá, nhìn nhận một số tồn tại hạn chế để trên cơ sở đó đề ra những giải pháp phù hợp, sát với tình hình thực tiễn trong thời gian đến.

Đối với phần mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp chủ yếu của giai đoạn 2022-2025 đã đề ra mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể cần phấn đấu đạt được. Ban Kinh tế - Xã hội nhận thấy sự quyết tâm thực hiện công tác ứng dụng CNTT, CDS thời gian đến thể hiện qua mục tiêu xây dựng các nền tảng, phát triển hạ tầng hiện đại, đồng bộ, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao an toàn thông tin trong toàn hệ thống chính trị; nâng cao năng lực hoạt động công tác quản lý, điều hành trong quản lý đô thị; ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư hướng đến nền kinh tế số, xã hội số; phấn đấu đưa Duy Xuyên trở thành địa phương thuộc nhóm đầu của tỉnh Quảng Nam về chuyển đổi số.

Đề án xác định 11 nhiệm vụ quan trọng về: Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin; xây dựng trung tâm điều hành thông minh; triển khai các nền tảng dữ liệu thực hiện chuyển đổi số, hình thành đô thị thông minh; chuyển đổi số cấp xã; ... Trong nội dung về giải pháp, Đề án đã đưa ra 05 nhóm giải pháp để thực hiện, trong đó có giải pháp quan trọng là về tài chính, về nguồn nhân lực. Đối với tài chính, tổng kinh phí để thực hiện Đề án là 45,396 tỷ đồng cho 15 dự án, ngân sách tỉnh hỗ trợ 19,335 tỷ đồng, gồm 3 tỷ đồng cho huyện (mỗi năm) cộng với 1,4 tỷ đồng cho cấp xã (mỗi năm) và 685 triệu đồng đầu tư dài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin cho xã Duy Thành, xã Duy Vinh vào năm 2023, và 1,05 tỷ đồng xây dựng mô hình thông minh nông thôn mới; phần còn lại 26,061 tỷ đồng từ ngân sách huyện.

Ban Kinh tế - Xã hội thống nhất với dự thảo Đề án về Ứng dụng Công nghệ thông tin, chuyển đổi số huyện Duy Xuyên giai đoạn 2022-2025 do UBND huyện trình.

#### **4. Ban Kinh tế - Xã hội đề nghị**

*Một là*, khẩn trương ban hành Đề án và tổ chức thực hiện, xây dựng kế hoạch hàng năm phù hợp với lộ trình, phấn đấu thực hiện chuyển đổi số trên tất cả các mặt của đời sống xã hội. Nghiên cứu triển khai thực hiện Công văn số 3097/BTTTT-THH ngày 29/7/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về phổ cập kỹ năng số cộng đồng đến thành viên của Tổ công nghệ số cộng đồng và người dân để hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng tại các địa phương đi vào thực chất, sát với nhu cầu của người dân, làm cho người dân cảm nhận được giá trị, lợi ích thiết thực mang lại từ chuyển đổi số trong đời sống hằng ngày.

Các cơ quan thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Phòng Văn hóa – Thông tin để triển khai thực hiện các dự án theo đúng tiến độ, mang lại hiệu quả cao. Các cơ

quan được giao nhiệm vụ báo cáo định kỳ trên hệ thống LRIS phải thường xuyên thực hiện đúng thời gian quy định, để trên cơ sở đó nguồn số liệu được tổng hợp kịp thời nhằm phục vụ trung tâm điều hành thông minh của huyện.

*Hai là*, việc đầu tư các trang thiết bị cần được nghiên cứu, xem xét kỹ trước khi tiến hành để đảm bảo chất lượng, tránh trường hợp bị lạc hậu trong thời gian ngắn, nhất là những thiết bị ngoài trời (camera, đài truyền thanh) phải chịu tác động của yếu tố thời tiết, bụi, ... cần có kế hoạch duy tu, bảo dưỡng thường xuyên.

*Ba là*, UBND huyện nghiên cứu giao chỉ tiêu dịch vụ công trực tuyến gắn với trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương để thực hiện, nhằm thúc đẩy quá trình quá dụng CNTT, CDS được diễn ra nhanh hơn, hiệu quả hơn. Xem xét kiến nghị với cấp trên ban hành chính sách giảm phí, lệ phí để khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến ngày càng nhiều hơn.

*Bốn là*, trong những năm đến, kinh tế của huyện sẽ có sự phục hồi nhưng còn chậm, nên vẫn còn nhiều khó khăn về nguồn thu. Nhưng việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT, CDS là một trong những chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước, do đó cần kinh phí khá lớn, UBND huyện chỉ đạo thực hiện tốt việc tạo nguồn thu, điều hành tốt công tác quản lý ngân sách để bố trí kinh phí nhằm Đề án được triển khai mang lại hiệu quả.

## **5. Về dự thảo Nghị quyết**

Ban Kinh tế - Xã hội cơ bản thống nhất dự thảo Nghị quyết về Ứng dụng Công nghệ thông tin, chuyển đổi số huyện Duy Xuyên giai đoạn 2022-2025. Kính đề nghị HĐND huyện xem xét, thông qua.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra Đề án và Nghị quyết về Ứng dụng Công nghệ thông tin, chuyển đổi số huyện Duy Xuyên giai đoạn 2022-2025. Ban Kinh tế - Xã hội kính trình HĐND huyện khóa XII, kỳ họp thứ 09 xem xét, quyết định.

### ***Nơi nhận:***

- TTHĐND-UBND huyện;
- Các ban HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Đại biểu khách mời;
- Văn phòng HĐND-UBND huyện;
- Lưu: VT, BKTXH.

**TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI**  
**KT. TRƯỞNG BAN**  
**PHÓ TRƯỞNG BAN**